

# เรียงคน มาเป็นข่าว



●...ศาลรัฐธรรมนูญนัด “วันที่ 7 มีนาคม” ตัดสินคดีที่ กกต.ร้องให้ “ยุบพรรคไทยรักษาชาติ” โดยไม่ได้สวนพยานตามที่ ทชช.ยื่นมาให้ โดยมั่นใจว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่นั้นเพียงพอแล้วในการวินิจฉัย คำแถลงของศาลครั้งนี้ทำให้ “การเมืองชัดเจน” ว่าทุกอย่างจะเคลียร์ก่อน “วันที่ 24 มีนาคม”...ก่อนเลือกตั้ง

●...เป็นสรุปว่า สนช.นั้นฟังใครกันแน่ กรณี “ร่าง พ.ร.บ.ข่าว” นั้น สนช.นำเสนอเข้าสู่การพิจารณา มีเสียงคัดค้านทั้งจากกระทรวงเกษตรฯ ชาวนา และ “พรรคพลังประชารัฐ” แม้ สนช.จะแก้ไขจุดที่มีเสียงคัดค้านแล้ว แต่ในที่สุดก็ยอมถอนร่างออกไป ด้วยเหตุผลว่า “ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวาย” เนื่องจากมีแรงต้านมาก ขณะที่ร่าง “พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติอนุญาตให้ละเมิดสิทธิ มีเสียงค้านรอบทิศ แต่งานนี้ “พปชร.” ไม่ได้ส่งเสียงรัฐบาลเห็นชอบ ล่าสุด สนช. “ผ่านฉลุย” 133 เสียง

●...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะตัดสินใจไม่ขึ้นเวทีดีเบตก็เป็นเรื่องของ “บิ๊กตู” แต่ไม่ควรจะไปโจมตีเวทีดีเบตว่า “ไร้สาระ” มีแต่เรื่องโจมตีกัน เพราะคำพูดที่เปล่งออกมาก็คือการ “โจมตี” คนที่เขาจะไปดีเบต ให้ข้อมูลประชาชน และเปิดโอกาสให้มีการซักค้าน ควรจะได้รับกำลังใจ “ไม่ใช่โดนด่า”

●...โดนัลด์ ทรัมป์ กับ คิม จองอึน ผู้นำสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือ นัดเจรจากันอีกรอบที่ประเทศเวียดนาม มีหัวข้อสนทนาเรื่อง “ลดอาวุธนิวเคลียร์” เกิดอาการสะดุด เพราะยังไม่ตกลงปลงใจ ขณะที่ “อินเดียบอกปากีสถานก็เครียด” ปากีฯยังเครื่องบินรบอินเดียดก และปิดน่านฟ้าเล่นเอากการ “เดินทางข้ามทวีปต้องชะงัก”

●...ต้องชม “การบินไทย” “การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย” “กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา” รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยที่รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างดี เพียงวันเดียวสามารถคลี่คลายความกังวลของผู้คนที่ต้องเดินทางไปได้ “การให้ข่าวสารว่องไวและเข้าใจง่าย ต้องปรบมือ”

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 2 มีนาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14965

Col.Inch: 49.57 Ad Value: 76,833.50

หน้า: 4(กลาง)

PRValue (x3): 230,500.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เรื่องคนมาเป็นข่าว

●...ผลจากความขัดแย้งระหว่าง อินเดีย และ ปากีสถาน ทั่วโลกต่างต้องการให้จบลง “โดยสันติ” ไม่อยากเห็นเหตุการณ์บานปลาย โลกออนไลน์พร้อมใจกันส่งแฮชแท็ก “#saynotowar” หวังว่าทุกอย่างจะกลับสู่ความสงบ

●...ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์โรคการนอนหลับ รพ.รามาริบัติ และ สมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย จัดงาน “วันนอนหลับโลก WORLD SLEEP DAY 2019” วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเที่ยวงาน วัด ชมนิทรรศการ ตอบปัญหาชิงรางวัล เล่นเกมวงล้อพาโชค รำวงประกวดชุดไทย 3 วัย (วัยเด็ก วัยทำงาน และวัยสูงอายุ) สนใจจดวัน เวลาเอาไว้อ่านสิม

## นิรอรอน